



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร  
y กรมส่งเสริมการเกษตร  
x กรมส่งเสริมการเกษตร  
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
agrtech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
Fruit Board	1	"นฤมล" เปิด 3 แผนรับมือ 'ผลไม้ล้นตลาด' คาดปีนี้ผลผลิตพุ่ง 22%	โพสต์ทูเดย์
	2	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำ Fruit Board ควบคุมสินค้าให้มีมาตรฐาน ผ่าน 3 มาตรการ พร้อมเพิ่มช่องทาง e-Commerce ช่วยเกษตรกรไทยกระจายผลผลิต	NBT Connex
	3	Fruit Board เดินหน้า 3 มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 68ยกระดับมาตรฐานผลผลิต พร้อมกำหนดแผนรับมือผลผลิต 4 ชนิดพุ่ง 22%	บ้านเมือง
	4	Fruit Board เดินหน้า 3 มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 68	สำนักข่าวไทย
	5	"รมว.นฤมล" เผย หลังร่วมนายกฯ พบผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ ย้ำ Fruit Board คุมเข้มสินค้าให้มีมาตรฐาน ผ่าน 3 มาตรการ พร้อมเพิ่มช่องทาง e-Commerce ช่วยเกษตรกรไทยกระจายผลผลิต	newswit.com
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
BCG	6	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ร่วมการขับเคลื่อนการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรด้าน BCG สู่ชุมชน	NBT Connex
วิสาหกิจชุมชน	7	จังหวัดเพชรบุรี ส่ง 'วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก' แชมป์ระดับจังหวัด ลุยสนามประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2568	NBT Connex
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	8	เกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2568(ตำบลแหลมสอม ปะเหลียน และลิพัง)	NBT Connex
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ	9	เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2568 "รุ่งลาวัลย์ เบ้าคำ" อาชีพไร่นาสวนผสม กับคติประจำใจ "อย่ากลัว ในสิ่งที่ไม่เคยทำ เพราะมันอาจพาเราไปสู่ความสำเร็จ ตามที่เราต้องการก็ได้"	เรื่องเล่าข่าวเกษตร
มหกรรมเกษตรแฟร์สามบุรี @ กาญจนบุรี	10	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เปิดงานสุดยิ่งใหญ่ "มหกรรมเกษตรแฟร์สามบุรี @ กาญจนบุรี" เปิดประสบการณ์ในโลกของการเกษตรยุคใหม่ไปด้วยกัน	ThaiPR.net
กระเทียม	11	จ.แม่ฮ่องสอน-ถกยุทธศาสตร์-ประสิทธิภาพปัญหากระเทียม	แนวหน้า
	12	แม่ฮ่องสอนติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระเทียมให้มีประสิทธิภาพสูง	สยามรัฐ
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	13	เกษตรอำเภอเบตงลงพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ	NBT Connex
สินค้า GI	14	ทุเรียนปราจีนบุรี "สินค้า GI" ชื่อนี้...การันตีคุณภาพ ความอร่อย	เทคโนโลยีชาวบ้าน



“นฤมล” เปิด 3 แผนรับมือ 'ผลไม้ล้นตลาด' คาดปีนี้ผลผลิตพุ่ง 22%



ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการจัดกิจกรรม นายกรัฐมนตรีพบปะผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ ณ ดิ깅บัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ว่ากระทรวงเกษตรฯ เตรียมรับมือฤดูกาลผลไม้ปี 2568 ที่มีแนวโน้มผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 22% โดยเร่งผลักดัน 3 มาตรการหลักผ่าน คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เพื่อยกระดับคุณภาพผลไม้ไทยสู่ตลาดโลก

**ผลผลิตพุ่งพรวด! ทูเรียน-มังคุด-ลำไย-มะม่วง คาดการณ์ผลผลิตรวม 3.4 ล้านตัน**

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ เผยว่า ผลไม้ 4 ชนิดหลัก ได้แก่ ลำไย มะม่วง ทูเรียน และมังคุด ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ปี 2568 มีจำนวนรวมถึง 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีปริมาณ 2.78 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นถึง 22%

**สาเหตุการเพิ่มขึ้นของผลผลิตมาจาก:**

- ปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญและสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ต้นไม้ได้พักตัวสะสมอาหาร
- สภาพอากาศหนาวเย็นปีนี้เอื้ออำนวยต่อการออกดอกและติดผล
- ทุเรียนที่ปลูกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มให้ผลผลิตเป็นปีแรกเพิ่มขึ้นกว่า 72,908 ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 14.69%

**3 มาตรการเข้ม ยกระดับคุณภาพผลไม้ไทย**

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เน้นย้ำการดำเนินงานผ่าน 3 มาตรการหลัก:

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต: ยกระดับคุณภาพและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP รวมถึงบริหารจัดการสภาพอากาศ ธาตุอาหาร น้ำ และการป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช
2. เข้มงวดมาตรฐานคุณภาพ: ฝึกระวัง ควบคุม และกำกับคุณภาพมาตรฐานสุขอนามัยพืชตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่แปลงผลิตจนถึงการส่งออก พร้อมบริหารจัดการให้ผลไม้ส่งออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่กระจุกตัว
3. เพิ่มช่องทางการตลาด: บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ภายใต้ 7 มาตรการ 25 แผนงาน เน้นการเพิ่มช่องทาง e-Commerce ให้เกษตรกรมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์มากขึ้น

#### **แผนดำเนินการ 5 แนวทาง แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน**

กระทรวงเกษตรฯ ยังได้วางแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมผ่าน 5 แนวทาง ได้แก่:

1. บริหารจัดการผลผลิต: วางแผนการกระจายตัวของผลผลิต ยืดระยะเวลาการออกผล ป้องกันการกระจุกตัวของผลผลิต
2. ควบคุมคุณภาพตั้งแต่แปลงปลูก: ยกระดับมาตรฐาน GAP โดยเฉพาะสำหรับทุเรียน ตั้งจุดบริการตรวจก่อนตัด เพื่อป้องกันทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด
3. บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร: เพิ่มบทบาทแปลงใหญ่และสหกรณ์ในการควบคุมปริมาณและคุณภาพผลผลิต
4. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร: จัดเกรดผลไม้ และนำผลผลิตที่ตกเกรดไปแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าสูง เช่น ฟรุ๊ตดราย หรือสกัดทางเภสัชกรรม
5. เพิ่มช่องทางการตลาด: ส่งเสริมช่องทาง e-Commerce สำหรับเกษตรกร เพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้า



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำ Fruit Board ควบคุมสินค้าให้มีมาตรฐาน ผ่าน 3 มาตรการ พร้อมเพิ่มช่องทาง e-Commerce ช่วยเกษตรกรไทยกระจายผลผลิต



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ดำเนินการควบคุมสินค้าให้มีมาตรฐาน พร้อมเพิ่มช่องทาง e-Commerce ช่วยเกษตรกรไทยกระจายผลผลิต

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังจัดกิจกรรม นายกรัฐมนตรีพบปะผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ณ ทำเนียบรัฐบาล ว่า ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ซึ่งบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิต ปี 2568 เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยผลิตผลไม้คุณภาพได้มาตรฐานสู่ตลาดสากล ผ่าน 3 มาตรการ ได้แก่ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตภาพการผลิตผลไม้ โดยการยกระดับคุณภาพ บรรเทาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ //การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐานสุขอนามัยพืช ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่แปลงผลิต ตลอดจนกระบวนการส่งออก ยึดระยะเวลาการออกผลสู่ตลาดนานขึ้น ทำให้ตลาดไม่กระจุกตัว และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกตลาดสินค้าผลไม้ เน้นการทำงานแบบบูรณาการโดยคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อรักษามาตรฐานและยกระดับสินค้าเกษตรไทยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมช่องทาง e-Commerce สำหรับเกษตรกร

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การผลิตผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ ลำไย มะม่วง ทุเรียน และมังคุด ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ปี 2568 มีกว่า 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 22 เนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญและสภาพอากาศแปรปรวน ปริมาณผลผลิตน้อย จึงทำให้สภาพต้นสมบูรณ์พร้อมออกดอกติดผลได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับปีนี้สภาพอากาศหนาวเย็น เอื้ออำนวยต่อการออกดอกและติดผล



# บ้านเมือง

เข้มข้น ครบเครื่อง เรื่องข่าว

Fruit Board เดินหน้า 3 มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 68ยกระดับมาตรฐานผลผลิต พร้อมกำหนดแผนรับมือผลผลิต 4 ชนิดพุ่ง 22%



เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังจัดกิจกรรมนายกรัฐมนตรียพบปะผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ว่า เพื่อเตรียมรับมือผลไม้ฤดูกาลผลิตปี 2568 ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งยกระดับคุณภาพผลผลิต และควบคุมมาตรฐานผ่านคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ด้วย 3 มาตรการสำคัญ ได้แก่

1. ยกระดับคุณภาพผลผลิต สนับสนุนเกษตรกรผลิตผลไม้ตามมาตรฐาน GAP พร้อมบริหารจัดการธาตุอาหาร น้ำ โรค และศัตรูพืช
2. ควบคุมสุขอนามัยพืชตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่แปลงผลิตถึงคลังและกระบวนการส่งออก พร้อมกระจายช่วงเวลาผลผลิตออกตลาดเพื่อลดความแออัด
3. บูรณาการตลาดผลไม้ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน ภายใต้ 7 มาตรการ 25 แผนงาน พร้อมติดตามความเสี่ยงควบคุมผลผลิต ป้องกันการสวมสิทธิ์ และสุ่มตรวจคุณภาพอย่างเข้มข้น

พร้อมกันนี้ ได้กำหนด 5 แนวทางเสริมเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1. กระจายผลผลิตลดความแออัดตลาด 2. ตั้งจุดตรวจทุเรียนก่อนตัด 3. ส่งเสริมแปลงใหญ่-สหกรณ์ควบคุมคุณภาพ 4. แปรรูปผลไม้ ตกเกรดเพิ่มมูลค่า 5. เปิดช่องทางตลาดใหม่ผ่าน e-Commerce

ขณะที่นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ Fruit Board เปิดเผยว่า ปี 2568 คาดว่าปริมาณผลไม้หลัก 4 ชนิด ได้แก่ ลำไย มะม่วง ทุเรียน และมังคุด จะเพิ่มขึ้นรวม 3.4 ล้านตัน หรือร้อยละ 22 จากปีก่อน เนื่องจากปีก่อนต้นไม้ได้พักตัวและปีนี้อากาศเอื้ออำนวยต่อการออกดอกติดผลโดย ทุเรียนมีปริมาณมากที่สุดรวมกว่า 1.57 ล้านตัน แบ่งเป็นภาคตะวันออก 8.71 แสนตัน ออกมากที่สุดเดือน พ.ค.-มิ.ย. และภาคใต้ 7 แสนตัน ออกมากที่สุดเดือน ก.ค.-ส.ค. ลำไยภาคเหนือมี 1.64 ล้านตัน ออกตลาดมากที่สุด ส.ค.-ก.ย. ขณะที่ภาคตะวันออก 2.1 แสนต้นมะม่วงภาคเหนือ 1.08 แสนต้น ออกตลาด เม.ย.-พ.ค. ภาคตะวันออก 3.3 หมื่นต้น มังคุดภาคตะวันออก 2.58 แสนต้น และภาคใต้ 1.47 แสนต้น ออกสู่ตลาดระหว่าง พ.ค.-ส.ค. ตามลำดับ



### Fruit Board เดินหน้า 3 มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 68



ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังจัดกิจกรรม นายกรัฐมนตรีพบปะผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ว่า เพื่อเตรียมรับมือผลไม้ฤดูกาลผลิตปี 2568 ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งยกระดับคุณภาพผลผลิต และควบคุมมาตรฐานผ่านคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ด้วย 3 มาตรการสำคัญ ได้แก่ ยกระดับคุณภาพผลผลิต สนับสนุนเกษตรกรผลิตผลไม้ตามมาตรฐาน GAP พร้อมบริหารจัดการธาตุอาหาร น้ำ โรค และศัตรูพืชควบคุมสุขอนามัยพืชตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่แปลงผลิตถึงคลังและกระบวนการส่งออก พร้อมกระจายช่วงเวลาผลผลิตออกตลาดเพื่อลดความแออัด บูรณาการตลาดผลไม้ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน ภายใต้ 7 มาตรการ 25 แผนงาน พร้อมติดตามความเสี่ยง ควบคุมผลผลิต ป้องกันการสวมสิทธิ์ และสุ่มตรวจคุณภาพอย่างเข้มข้น

พร้อมกันนี้ ได้กำหนด 5 แนวทางเสริมเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1. กระจายผลผลิตลดความแออัดตลาด 2. ตั้งจุดตรวจทุเรียนก่อนตัด 3. ส่งเสริมแปลงใหญ่-สหกรณ์ควบคุมคุณภาพ 4. แปรรูปผลไม้ ตกเกรดเพิ่มมูลค่า และ 5. เปิดช่องทางตลาดใหม่ผ่าน e-Commerce

ด้านนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ Fruit Board เปิดเผยว่า ปี 2568 คาดว่าปริมาณผลไม้หลัก 4 ชนิด ได้แก่ ลำไย มะม่วง ทุเรียน และมังคุด จะเพิ่มขึ้นรวม 3.4 ล้านตัน หรือร้อยละ 22 จากปีก่อน เนื่องจากปีก่อนต้นไม้ได้พักตัวและปีนี้อากาศเอื้ออำนวยต่อการออกดอกติดผล

โดยทุเรียนมีปริมาณมากที่สุดรวมกว่า 1.57 ล้านตัน แบ่งเป็นภาคตะวันออก 8.71 แสนตัน ออกมากที่สุดเดือน พ.ค.-มิ.ย. และภาคใต้ 7 แสนตัน ออกมากที่สุดเดือน ก.ค.-ส.ค. ลำไยภาคเหนือมี 1.64 ล้านตัน ออกตลาดมากที่สุด ส.ค.-ก.ย. ขณะที่ภาคตะวันออก 2.1 แสนตัน มะม่วงภาคเหนือ 1.08 แสนตัน ออกตลาด เม.ย.-พ.ค. ภาคตะวันออก 3.3 หมื่นตัน มังคุดภาคตะวันออก 2.58 แสนตัน และภาคใต้ 1.47 แสนตัน ออกสู่ตลาดระหว่าง พ.ค.-ส.ค. ตามลำดับ. -512-สำนักข่าวไทย





"รมว.นฤมล" เผย หลังร่วมนายกฯ พบผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ ย้ำ Fruit Board คุ่มเข้มสินค้าให้มีมาตรฐาน ผ่าน 3 มาตรการ พร้อมเพิ่มช่องทาง e-Commerce ช่วยเกษตรกรไทยกระจายผลผลิต



ศ.ดร.นฤมล ธิญาโณสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังจัดกิจกรรม นายกรัฐมนตรีพบปะผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ว่า ช่วงฤดูกาลผลไม้ ปี 2568 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้คุมเข้มคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ซึ่งได้บริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิต ปี 2568 เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยผลิตผลไม้คุณภาพได้มาตรฐานสู่ตลาดสากล ผ่าน 3 มาตรการ ได้แก่

"รมว.นฤมล" เผย หลังร่วมนายกฯ พบผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ ย้ำ Fruit Board คุ่มเข้มสินค้าให้มีมาตรฐาน ผ่าน 3 มาตรการ พร้อมเพิ่มช่องทาง e-Commerce ช่วยเกษตรกรไทยกระจายผลผลิต

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการผลิตระดับสวน ตามมาตรการ GAP รวมถึงบริหารจัดการสภาพอากาศ ธาตุอาหาร น้ำ โรค แมลงศัตรูพืช "รมว.นฤมล" เผย หลังร่วมนายกฯ พบผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ ย้ำ Fruit Board คุ่มเข้มสินค้าให้มีมาตรฐาน ผ่าน 3 มาตรการ พร้อมเพิ่มช่องทาง e-Commerce ช่วยเกษตรกรไทยกระจายผลผลิต

มาตรการที่ 2 ฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐานสุขอนามัยพืช ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่แปลงผลิต ล้ง ตลอดจนกระบวนการส่งออก กระจายตัวของผลผลิต โดยบริหารจัดการยี่ระยะเวลาการออกผลสู่ตลาดนานขึ้น ทำให้ตลาดไม่กระจุกตัว มีข้อมูลในการวางแผนที่แม่นยำขึ้น ช่วยบริหารตลาดได้ดียิ่งขึ้น

และ มาตรการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกตลาดสินค้าผลไม้ เน้นการทำงานแบบบูรณาการโดยคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคีเกษตรกร ภายใต้ 7 มาตรการ



25 แผนงาน ซึ่งได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษามาตรฐานและยกระดับสินค้าเกษตรไทยอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมามีแผนติดตามและบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานบริหารจัดการผลไม้ ปี 2568 ในช่วงพฤษภาคม - มิถุนายนที่กำลังจะออกผลผลิตสู่ท้องตลาด ได้แก่ เตรียมการบริหารจัดการน้ำ การควบคุมผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ป้องกันการสวมสิทธิ์ การเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการตรวจรับรองผล การสุ่มตรวจคุณภาพผลไม้อย่างเข้มข้น การส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกรเตรียมการรับมือภัยแล้งและพายุฤดูร้อน (Climate Change) และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการบริโภคผลไม้ในประเทศ รวมถึงอำนวยความสะดวกการค้าระหว่างแดนและข้ามแดน เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังดำเนินการผ่าน 5 แนวทาง ได้แก่ แนวทาง 1 บริหารจัดการผลผลิตโดยวางแผนการกระจายตัวของผลผลิต ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ ยืดระยะเวลาการออกผล ทำให้ตลาดไม่กระจุกตัว ส่งผลให้ผลผลิตภาคตะวันออกและภาคใต้ไม่เกิดการกระจุกตัว แนวทาง 2 ควบคุมคุณภาพตั้งแต่แปลงปลูก ยกกระดับมาตรฐาน GAP สำหรับทุเรียน ตั้งจุดบริการตรวจก่อนตัด ป้องกันทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด แนวทาง 3 การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร เพิ่มบทบาทแปลงใหญ่และสหกรณ์ในการควบคุมปริมาณและคุณภาพผลผลิต แนวทาง 4 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร จัดเกรดผลไม้ สำหรับผลผลิตที่ตกเกรด นำไปแปรรูปเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เช่น ฟรืซดราย หรือนำไปสกัดทางเภสัชกรรม แนวทาง 5 การเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมช่องทาง e-Commerce สำหรับเกษตรกร

ด้าน นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขาธิการกรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานการณ์การผลิตผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ ลำไย มะม่วง ทุเรียน และมังคุด ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ปี 2568 ที่มีจำนวน 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีปริมาณ 2.78 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 22%

โดย ลำไย ในภาคเหนือ ปี 2568 คาดว่ามีปริมาณ 1.64 ล้านตัน และลำไยในภาคตะวันออกคาดว่าปริมาณผลผลิต 2.1 แสนตัน และผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดถึง 60% ในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน

มะม่วง ในภาคเหนือ ปี 2568 คาดว่ามีปริมาณ 1.08 แสนตัน โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุด 50% ในเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนมะม่วงในภาคตะวันออกคาดว่าปริมาณผลผลิต 33,000 ตัน และออกสู่ตลาดมากที่สุดถึง 60% ในเดือนพฤษภาคม

ทุเรียน ในภาคตะวันออก ปี 2568 คาดว่ามีปริมาณ 8.71 แสนตัน โดยผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดถึง 55% ในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน และทุเรียนในภาคใต้คาดว่าปริมาณผลผลิต 7 แสนตัน และผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดถึง 70% ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม

มังคุด ในภาคตะวันออก ปี 2568 คาดว่ามีปริมาณ 2.58 แสนตัน โดยผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดถึง 70% ในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน และมังคุดในภาคใต้คาดว่าปริมาณผลผลิต 1.47 แสนตัน และผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดถึง 50% ในเดือนสิงหาคม ปริมาณผลผลิตไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ในปีนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญและสภาพอากาศแปรปรวน ปริมาณผลผลิตน้อย จึงทำให้ได้พักต้นสะสมอาหาร สภาพต้นสมบูรณ์พร้อมออกดอกติดผลได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับปีนี้สภาพอากาศหนาวเย็นเอื้ออำนวยต่อการออกดอกและติดผล โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นทั้ง 4 ชนิด ประกอบกับทุเรียนที่ปลูกในระยะหลายปีที่ผ่านมา เริ่มให้ผลผลิตเป็นปีแรกเพิ่มขึ้น จำนวน 72,908 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.69



ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ร่วมการขับเคลื่อนการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรด้าน BCG สู่ชุมชน



นางวรรณมา พรหมบุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ตามความต้องการผ่านการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ร่วมกับ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ในโครงการ "การพัฒนารูปแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรด้าน BCG สู่ชุมชน" ณ วิสาหกิจชุมชนไร่ อ.การเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เพื่อเก็บข้อมูลเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ ทบทวนสถานการณ์ของกลุ่ม วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ (Pain point - Gain point) คัดเลือกเทคโนโลยีและจัดทำแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยบุคคลเป้าหมายในโครงการคือ เกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่ อ.การเกษตร ซึ่งเป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตและอนุบาลกล้วยจากการเพาะเนื้อเยื่อ(กล้วยหอมทอง) ของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ในปี พ.ศ.2568

จากผลการจัดเวทีชุมชน สามารถกำหนดแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate technology) “เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหอมทองอย่างง่ายและต้นทุนต่ำ” เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนต้นพันธุ์ มีผลผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพ ได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และเพิ่มศักยภาพในการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในระยะยาวต่อไป



จังหวัดเพชรบุรี ส่ง 'วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก' แชมป์ระดับจังหวัด ลุย  
สนามประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2568



จังหวัดเพชรบุรี ส่ง 'วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก' แชมป์ระดับจังหวัด ลุยสนาม  
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2568

วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง  
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วน  
ราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจประเมินวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วม  
ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ ในโอกาสที่จังหวัดเพชรบุรีได้ส่ง วิสาหกิจชุมชนเกษตร  
อินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก ซึ่งเพิ่งคว้ารางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2568  
เข้าประกวดในระดับเขต เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคต่อไป

การลงพื้นที่ตรวจประเมินในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการ  
ดำเนินงานโดดเด่นในมิติต่างๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต การเชื่อมโยงกับตลาด การมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชน รวมถึงการสร้าง  
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับกลุ่ม โดยคณะกรรมการระดับเขตได้เยี่ยมชมสถานที่ทำการ กระบวนการผลิต  
สินค้าเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงอย่างละเอียด รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ  
ปัญหาอุปสรรค รวมถึงแผนพัฒนาในอนาคตของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความมุ่งมั่น  
และการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งของสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก ถือเป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี ที่ประสบความสำเร็จในการนำองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์มาประยุกต์ใช้ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิก ยกกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ให้กับชุมชนใกล้เคียง การได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดในระดับเขต จึงนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของชาวเพชรบุรี

การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตนี้ ถือเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ เป็นการเชิดชูเกียรติกลุ่มที่มีผลงานโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป





เกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2568(ตำบลแหลมสอม ปะเหลียน และลิพัง)



วันนี้(อังคารที่ 13 พฤษภาคม 2568) นายสุภัทธ คงด้วง เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2568 ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลแหลมสอม หมู่ที่ 10 ตำบลปะเหลียน และหมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมีเกษตรกรมาแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จำนวน 152 ครัวเรือน

ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกในพื้นที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน รองรับโครงการหรือมาตรการต่างๆ จากทางภาครัฐ พร้อมทั้งได้สร้างการรับรู้ผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ สภาพอากาศแปรปรวน สามารถประเมินความเสี่ยงและปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้

# เรื่องเล่า ชาวเกษตร

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2568 “รุ่งลาวัลย์ เบ้าคำ” อาชีพไร่นาสวนผสม กับคติประจำใจ ”  
อย่างกลัว ในสิ่งที่ไม่เคยทำ เพราะมันอาจพาเราไปสู่ความสำเร็จ ตามที่เราต้องการก็ได้”



นางรุ่งลาวัลย์ เบ้าคำ อายุ ๔๘ ปี อาชีพไร่นาสวนผสม ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

## การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาบัญชี

### แนวคิด / คติประจำใจ

“ทุกครั้งที่ทำอะไรจะสนุกกับสิ่งที่ทำ และอย่างกลัวในสิ่งที่ไม่เคยทำ เพราะมันอาจพาเราไปสู่ความสำเร็จ ตามที่เราต้องการก็ได้”

### ความคิดริเริ่ม

๑. ลาออกจากงานประจำ เพื่อมาดูแลบุตรและเริ่มต้นทำการเกษตรต่อจากมารดาที่เสียชีวิต โดยทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว แต่รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
๒. เริ่มเรียนรู้การเพาะเห็ด และได้ลงทุนเรียนรู้และขอรับคำปรึกษาวิธีการเพาะเห็ดจากผู้เชี่ยวชาญและตัดแปลงทำตู้นึ่งก้อนเห็ด ต่อมารวมกลุ่มกับชาวบ้านจำนวน ๒๖ คน จัดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านปกริมปุ๋ย
๓. จากเดิมที่เคยรับจ้างนำดอกบัวมากำขายมีแนวคิด ทำนาบัว โดยขอความรู้จากคนขายดอกบัวและปรับเปลี่ยนที่นามาทำนาบัว และเริ่มปลูกเตยหอมเพื่อส่งร้านค้าพร้อมกับดอกบัว

### ความพยายามฟื้นฟูอุปสรรค

๑. การทำการเกษตรเชิงเดี่ยวทำให้เกิดภาระหนี้สินตั้งแต่รุ่นแม่ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรเป็นทำเกษตรแบบผสมผสาน จัดสรรพื้นที่ทำนาข้าว นาบัว เตยหอม ไม้ผล ผักสวนครัว เลี้ยงปลา เป็ดไล่ทุ่ง ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ หมู แปรรูปผลผลิตภายในฟาร์มเพื่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายทำให้สามารถปลดภาระหนี้สินได้
๒. ข้อจำกัดทางด้านแรงงานในครัวเรือน จึงวางแผนและคัดเลือกชนิดพืชที่ลงทุนปลูกเพียงครั้งเดียวและสามารถเก็บผลผลิตให้เกิดรายได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี โดยการศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง

### การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ นำมาใช้พัฒนาการเกษตรของตนเอง

๑. การทำตุ้มน้ำก้นชื้อเห็ดแบบซักรอก เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน น้ำก้นชื้อเห็ดได้มากกว่าเดิม(จาก ๑,๒๐๐ ก้อน เป็น ๑,๕๐๐ ก้อน) ช่วยลดต้นทุนค่าแก๊สหุงต้มในการนึ่งก้นชื้อเห็ดและลดการใช้แรงงาน
๒. ออกแบบเครื่องมือตัดดอกบัว ช่วยให้สามารถทำงานได้สะดวกขึ้น
๓. ออกแบบเครื่องขุดเกล็ดปลา ช่วยลดระยะเวลาและแรงงาน

### การนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

๑. โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ ควบคุมระบบไฟฟ้าระบบพ่นหมอก ระบบพัดลมด้วยเซนเซอร์ ในโรงเรือนเพาะเห็ดช่วยให้การเพาะเห็ด ประหยัดเวลาและแรงงานในการดูแลอุณหภูมิและความชื้น
๒. การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักสูตรต่าง ๆ จากวัสดุเหลือใช้ภายในฟาร์ม
๓. พื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน จึงได้ติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลจากพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ระบบน้ำหยดกับพืชภายในฟาร์ม เป็นการประหยัดน้ำและให้น้ำได้ตรงความต้องการของพืช

### สภาพทั่วไปของฟาร์ม

พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน ๑๙ ไร่ ๕๙ ตารางวา มีเอกสารสิทธิ์โฉนดเป็นของตนเอง มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ที่อยู่อาศัย
๒. นาบัว จำนวน ๓ ไร่
๓. นาเตย จำนวน ๒ งาน
๔. นาข้าว จำนวน ๘ ไร่
๕. ไม้ผลไม้ยืนต้น จำนวน ๖ ไร่ ข้าวโพดข้าวเหนียว จำนวน ๑ ไร่
๖. เลี้ยงสัตว์ (ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ เป็ดไล่ทุ่ง หมู ปลา)
๗. โรงเรือนอัดก้อน และโรงเรือนเปิดดอกเห็ด

### กิจกรรมที่ดำเนินการ

๑. ด้านพืช ประกอบด้วย นาข้าว นาบัว นาเตย พืชผักสวนครัว เพาะเห็ด ไม้ผล ได้แก่ มะม่วง ฝรั่ง มะพร้าว กล้วย ข้าวโพด ข้าวเหนียว
๒. ด้านประมง เลี้ยงปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลานิล ปลาสลิด ปลาตะเพียน
๓. ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย เป็ดไล่ทุ่ง ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ หมู
๔. ด้านแปรรูปเพิ่มมูลค่า ข้าวเกรียบเห็ด แหนมเห็ด ปลาสาม ปลาแดดเดียว ไข่เค็ม และขนมจากกล้วย

## การจัดการ

๑. วางแผนการจัดการแปลงผสมผสาน ทั้งปลูกเชิงเดี่ยว และทำกิจกรรมร่วมที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน เช่น พืชกับพืช พืชกับสัตว์
๒. เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเพื่อกำจัดหอยเชอร์รี่ในนาบัว
๓. มีการจัดบันทึกการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในฟาร์ม
๔. มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์มโดยแยกเป็นบัญชีรายพืช สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลผลิตว่ามีตลาดอยู่ที่ไหน กลุ่มลูกค้าเป็นใคร รู้ต้นทุนการผลิต แนวโน้มราคาผลผลิต และนำมาประกอบการวางแผนการผลิต การแปรรูปสินค้าได้
๕. การจัดการผลผลิตและการจำหน่าย จำหน่ายผลผลิตและสินค้าให้กับพ่อค้าในชุมชน สมาชิกในชุมชนจำหน่ายเอง และออกร้านกับหน่วยงานราชการและเอกชนรวมถึงประชาสัมพันธ์ Facebook
๖. ใช้แรงงานในครัวเรือน จำนวน ๓ คน ในการบริหารจัดการกิจกรรมภายในฟาร์ม
๗. ระยะเวลาที่ให้ผลผลิตและผลตอบแทน

## ผลตอบแทน (ข้อมูลย้อนหลังปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

ผลตอบแทนเฉลี่ย ๗๗๑,๕๐๘ บาทต่อปี หรือ ๒๖,๖๐๔ บาทต่อไร่ต่อปี

## ด้านความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

๑. มีการทำกิจกรรมเกษตรผสมผสานอย่างต่อเนื่องกว่า ๗ ปี ได้ลองผิดลองถูกจนประสบความสำเร็จและเห็นว่าการทำงานเกษตรแบบผสมผสานสามารถ สร้างรายได้ ลดความเสี่ยงด้านปริมาณผลผลิต ความผันผวนของราคา และสร้างระบบการผลิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
๒. มีแผนการพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ได้แก่ การวางแผนขอรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร วางแผนพัฒนาฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรควบคู่กับการเป็นแหล่งเรียนรู้วางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ให้มากขึ้น

## ความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ

๑. ประธานศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก. ด้านศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม ให้บริการและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน
๒. ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านปึกิริม
๓. เป็น Smart Farmer ต้นแบบ สาขาเกษตรผสมผสาน
๔. ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ปลาตะเพียน อรัญประเทศ
๕. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเห็ด
๖. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ประสานการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗. อาสาสมัครฝนหลวง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของการทำฝนหลวง
๘. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
๙. ประธานสตรีหมู่บ้านปึกิริม
๑๐. กรรมการสหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา จำกัด
๑๑. จิตอาสาบริการตกแต่งผ้าประดับ ในสถานที่จัดงานต่าง ๆ

## การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



๑. ทำนาแบบปลอดสารพิษ ปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใช้โดโลไมท์ ปุ๋ยอินทรีย์ ไถกลบตอซัง ปลูกปอเทือง ควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีกลและชีววิธี ใช้ไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้าง โรคเมล็ดต่าง
๒. มีการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุ และรักษาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ไว้ในดิน การใช้ปุ๋ยพืชสด การใช้เศษวัสดุเกษตรคลุมดิน
๓. มีการบำบัดของเสียของเหลือใช้จากฟาร์มและครัวเรือนเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำหมัก น้ำหมักไล่แมลงศัตรูพืช น้ำหมักบำบัดกลิ่นจากคอกเลี้ยงสัตว์
๔. หลังจากทำนาจะไถกลบตอซังและปลูกพืชปุ๋ยสด นำรำข้าวและแกลบมาใช้เป็นอาหารสัตว์
๕. นำมูลสัตว์มาทำปุ๋ยหมักแล้วนำไปใช้ในการปลูกพืช ทำความสะอาดคอกหมูทุกวัน น้ำที่ใช้ทำความสะอาดจะไหลลงสู่นาบัว เป็นการให้ธาตุอาหารแก่นาบัวและเตย
๖. นำน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาและนาบัว ไปใช้ในบริเวณแปลงปลูกพืช
๗. นำก้อนเชื้อเห็ดเก่ามาผสมทำก้อนเชื้อเห็ดใหม่ ส่วนที่เหลือทิ้งนำไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อนำไปใช้ในการปลูกพืชในแปลง

# ThaiPR.NET

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เปิดงานสุดยิ่งใหญ่ “มหกรรมเกษตรแฟร์สามบุรี @ กาญจนบุรี” เปิดประสบการณ์ในโลกของการเกษตรยุคใหม่ไปด้วยกัน



โดย คุณปารเมศ โพธารากุล ผู้ช่วยเลขาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานในพิธี ขึ้นกล่าวเปิดงาน “มหกรรมเกษตรแฟร์สามบุรี @ กาญจนบุรี” ในครั้งนี้ว่า “ด้วยการร่วมพลังของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่การจัด “มหกรรมเกษตรแฟร์สามบุรี @ กาญจนบุรี” ในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้าเกษตรทั่วไป แต่เป็นเวทีแห่งความร่วมมือ ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม เพื่อสร้างเกษตรกรรมรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ตอบโจทย์โลกอนาคต และพร้อมเผชิญทุกความท้าทายของยุคเกษตรอัจฉริยะ นับเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากครั้งสำคัญ อีกทั้งยังสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี ซึ่งถือเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ สำคัญด้านการเกษตรของภาคตะวันตก โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อน เกษตรกรรมด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี ต่อยอด สู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ตลอดงานงาน “มหกรรมเกษตรแฟร์สามบุรี @ กาญจนบุรี” ยังเป็นความร่วมมือกันครั้งแรกที่เกิดขึ้น อย่างเป็นทางการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ ท้องถิ่นในสามจังหวัด โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมให้เหล่าเกษตรกร ได้มีโอกาสพบกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จะได้นำไปพัฒนาและปรับตัวสู่ยุคอนาคต พร้อมการ สนับสนุนสินค้านวัตกรรมเกษตร และเปิดพื้นที่การค้าให้แก่ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูป และผู้ประกอบการ ในภาคเกษตร สู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ตลอดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ ระดับจังหวัด และภูมิภาคอย่างเป็นทางการต่อไป”

ด้าน นายอชิสรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการจัดงาน ได้กล่าว วัตถุประสงค์การจัดงานว่า “เนื่องจากประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาญจนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้มีความมั่นคง และยั่งยืน จึงได้สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมเกษตรแฟร์ในครั้งนี้ อันเป็นโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้กิจกรรมการจัดงานมหกรรม เกษตรแฟร์สามบุรี @กาญจนบุรี

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน การสร้างพื้นที่เศรษฐกิจให้กับเกษตรกร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนเป็นเวทีในการพบปะคู่ค้าและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ ให้มีความพร้อมและศักยภาพ ในด้านการเกษตรที่มากขึ้น ทั้งในด้านพื้นที่การผลิตแหล่งน้ำและความหลากหลาย ของผลผลิต เกษตรพร้อมต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การผลิตและแปรรูปที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม

โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัดของทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการของทั้ง 3 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนต่างๆ ที่มาร่วมจัดแสดงสินค้า ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจ

สำหรับ “มหกรรมเกษตรแฟร์สามบุรี @ กาญจนบุรี” ครั้งนี้ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งจาก ภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากกว่า 100,000 คน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งภาคเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และความบันเทิง ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ ด้านการเกษตร เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ การแข่งขันนวัตกรรม เกษตร การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) การจำหน่าย สินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าชุมชน รวมถึงกิจกรรมบันเทิงและสวนสัตว์เลี้ยงสุดแปลก สำหรับผู้สนใจทั่วไปซึ่งทั้งหมดนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

รวมถึงความบันเทิงที่ได้ขบขันเพื่อความสนุกเพื่อมาสร้างสีสันตลอดระยะเวลาการจัดงาน อาทิ คอนเสิร์ตจาก สกกรานต์ รังสรรค์, สิงโต นำโชค, เต๋อ อภิวัฒน์, Blackhead, โชค โชคมงคล, หญิงลิ ศรีจุมพล, หนึ่ง รุ่งทิวา อำนวยศิลป์, มยุรา ฟ้ายีทอง, ปิใหม่ ไททองคำ / ชัย สาณูวัตร, อินทิรา อาร์สยาม / พิมดา อาร์สยาม, การประกวด Miss เกษตรแฟร์สามบุรี, การประกวดวงดนตรีเยาวชน และร้านสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูป และอาหารจากร้านค้าดังกล่าว 300 ร้าน พิเศษสุดกับโปรโมชั่น นาฬิกาทอง สินค้าราคาพิเศษอีกมากมาย

ในระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์พื้นที่บริเวณทางลงมอเตอร์เวย์ M ๘๑ ด้านกาญจนบุรี ติดถนนหมายเลข ๓๒๔ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (โดยในช่วงการจัดงาน ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ มอเตอร์เวย์ M ๘๑ เปิดให้บริการฟรี ตั้งแต่บางใหญ่ ถึงกาญจนบุรี)



### จ.แม่ฮ่องสอน-ถกยุทธศาสตร์-ประสิทธิภาพปัญหากระเทียม



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระเทียมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งระบบ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อน และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระเทียมทั้งจังหวัด ครอบคลุมการบริหารจัดการ การผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้มีประสิทธิภาพสูง ตลอดห่วงโซ่คุณค่าความสัมพันธ์กลไกตลาดกระเทียม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทั้งในรูปแบบออนไซต์และรูปแบบออนไลน์

โดยที่ประชุมได้ติดตามการรายงานสถานการณ์การผลิตกระเทียม ปีการผลิต 2567/2568 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานสถานการณ์การผลิตกระเทียมปี 2567/2568 ซึ่งมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกกระเทียม จำนวน 3,477 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 14,305.15 ไร่ ผลผลิตรวม 44,310.8 ตันสด คิดเป็นกระเทียมแห้งประมาณ 14,770.27 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,097.57 กิโลกรัม/ไร่ เริ่มเพาะปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568 ออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2568 โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคม 2568 ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นแล้ว การติดตามสถานการณ์การตลาดกระเทียม ปีการผลิต 2567/2568 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานสถานการณ์การตลาดกระเทียมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเกษตรกรได้มีการเก็บเกี่ยวกระเทียมสดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2568 ซึ่งปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว 100% โดยราคากระเทียมสดคละที่เกษตรกรจำหน่ายได้ ราคา กิโลกรัมละ 12 - 18 บาท (ราคาเฉลี่ย 15 บาท/กก.) ส่วนราคากระเทียมแห้งคละ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ราคา กิโลกรัมละ 30 - 72 บาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3 - 5 บาท (กิโลกรัมละ 33 - 35 บาท)





แม่ฮ่องสอนติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระเทียมให้มีประสิทธิภาพสูง



แม่ฮ่องสอนติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระเทียม เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อน และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระเทียมทั้งจังหวัด ครอบคลุมการบริหารจัดการ การผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้มีประสิทธิภาพสูง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระเทียมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งระบบ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อน และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระเทียมทั้งจังหวัด ครอบคลุมการบริหารจัดการ การผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้มีประสิทธิภาพสูง ตลอดห่วงโซ่คุณค่าความสัมพันธ์กลไกตลาดกระเทียม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทั้งในรูปแบบออนไซต์และรูปแบบออนไลน์

โดยที่ประชุมได้ติดตามการรายงานสถานการณ์การผลิตกระเทียม ปีการผลิต 2567/2568 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานสถานการณ์การผลิตกระเทียม ปี 2567/2568 ซึ่งมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกกระเทียม จำนวน 3,477 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 14,305.15 ไร่ ผลผลิตรวม 44,310.8 ตันสด คิดเป็นกระเทียมแห้งประมาณ 14,770.27 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,097.57 กิโลกรัม/ไร่ เริ่มเพาะปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568 ออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2568 โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคม 2568 ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นแล้ว การติดตามสถานการณ์การตลาดกระเทียม ปีการผลิต 2567/2568 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานสถานการณ์การตลาดกระเทียมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเกษตรกรได้มีการเก็บเกี่ยวกระเทียมสดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2568 ซึ่งปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว 100 % โดยราคากระเทียมสดคละที่

เกษตรกรจำหน่ายได้ ราคา กิโลกรัมละ 12 - 18 บาท (ราคาเฉลี่ย 15 บาท/กก.) ส่วนราคากระเทียมแห้งคณะ  
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ราคา กิโลกรัมละ 30 - 72 บาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3  
- 5 บาท (กิโลกรัมละ 33 - 35 บาท) ส่วนสถานการณ์ราคากระเทียม ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ในพื้นที่  
จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนกระเทียมแห้งคณะ กิโลกรัมละ 32 - 35 บาท

จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางการหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม โดยในเบื้องต้น  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เสนอแนวทางการกระจายกระเทียมจากผู้ผลิตไปสู่ตลาดปลายทาง  
โดยตรง จำนวน 5 แนวทาง ดังนี้ 1.การเชื่อมโยงการจำหน่ายผลผลิตกระเทียมมัดปั้งจากผู้รวบรวมหรือ  
เกษตรกรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปสู่ผู้ค้ารายใหญ่ในต่างจังหวัดผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือ  
หน่วยงานอื่นๆ ที่มีความพร้อม 2.การเชื่อมโยงการจำหน่ายกระเทียมมัดปั้งจากผู้รวบรวมหรือเกษตรกร  
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ในต่างจังหวัดผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือหน่วยงาน  
อื่นๆ ที่มีความพร้อม 3.การเชื่อมโยงการจำหน่ายกระเทียมแกะกลีบเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง



เกษตรกรอำเภอเบตงลงพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ



เกษตรกรอำเภอเบตงลงพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านดอน หมู่ที่ 7 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นางสาวภัทรสิริตา พรหมประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2568 เพื่อให้หน่วยงานราชการสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยนำไปวางแผนพัฒนาการเกษตรให้เกษตรกร และเกษตรกรเองจะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ์ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือรับบริการต่างๆจากภาครัฐ

นางสาวอาภรณ์ รัตนพิบูลย์ เกษตรอำเภอเบตง กล่าวว่า ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสในการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากภาครัฐ ซึ่งการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเอง แต่ยังเป็นข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐใช้ในการวางแผนสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรควรแจ้งข้อมูลในทะเบียนเกษตรกรให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นขั้นตอนสำคัญในการเข้าร่วมโครงการและมาตรการการสนับสนุนต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือที่เหมาะสมได้อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้เกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงปลูก หรือดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ e-Form ที่เว็บไซต์ [efarmer.doae.go.th](http://efarmer.doae.go.th) สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถแจ้งข้อมูลที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงปลูกดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ e-Form ที่เว็บไซต์ [efarmer.doae.go.th](http://efarmer.doae.go.th) หรือผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ทั้งในระบบ Android และ iOS ส่วนในกรณีแจ้งข้อมูล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ต้องเตรียมเอกสาร ได้แก่ บัตรประชาชน (ตัวจริง) สำเนาหลักฐานถือครองที่ดินสำหรับเกษตรกรรายใหม่ หรือรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ ต้องนำหลักฐานการใช้ที่ดิน (ตัวจริงหรือสำเนา) มาแสดงด้วย





เกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2568(ตำบลแหลมสอม ปะเหลียน และลิพัง)



วันนี้(อังคารที่ 13 พฤษภาคม 2568) นายสุภัทธ คงด้วง เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2568 ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลแหลมสอม หมู่ที่ 10 ตำบลปะเหลียน และหมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมีเกษตรกรมาแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จำนวน 152 ครัวเรือน

ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน รองรับโครงการหรือมาตรการต่างๆ จากทางภาครัฐ พร้อมทั้งได้สร้างการรับรู้ผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ สภาพอากาศแปรปรวน สามารถประเมินความเสี่ยงและปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้

ทุเรียนปราจีนบุรี “สินค้า GI” ชื่อนี้...การันตีคุณภาพ ความอร่อย



ในช่วงเดือนพฤษภาคม ตรงกับเทศกาลทุเรียน เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนรักทุเรียน ยามนี้มองไปทางไหน ก็มีทุเรียนให้เลือกซื้อหากันอย่างจุใจ แต่หากใครต้องการรับประทานทุเรียนที่มีรสชาติอร่อยถูกปากถูกใจ ขอแนะนำให้เลือกซื้อ “ทุเรียนปราจีนบุรี” ที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องรสชาติความอร่อยสุดๆ โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “ทุเรียนปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี” เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559

#### จุดเด่นของ “ทุเรียนปราจีนบุรี”

ทุเรียนปราจีนบุรี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI มีจำนวน 7 สายพันธุ์ แบ่งเป็นทุเรียนพันธุ์การค้าคือ ทุเรียนพันธุ์กำยาว พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี พันธุ์กระดุมทอง และทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมือง ประกอบด้วย ทุเรียนพันธุ์กบขายน้ำ พันธุ์ชมพูศรี และพันธุ์กำป่น

ทุกวันนี้ แหล่งปลูกทุเรียนปราจีนบุรีกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ และอำเภอนาดี ที่มีสภาพดินเหมาะสมสำหรับเพาะปลูกทุเรียน เพราะสภาพดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินชั้นล่างเป็นหินผุและศิลาแลง ทำให้การระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ขังในเนื้อดิน การกระจายตัวของธาตุอาหารทั่วถึง ลักษณะภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝน ประกอบกับความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมพอดีกัน

เกษตรกรชาวสวนทุเรียนปราจีนบุรีแต่ละรายจะมีพื้นที่ปลูกทุเรียนไม่มาก ใช้แรงงานคนในครอบครัวเป็นหลัก จึงมีการดูแลรักษาที่ดี แคมปลูกดูแลในลักษณะเกษตรอินทรีย์ ไม่ค่อยใช้สารเคมี สวนทุเรียนส่วนใหญ่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (แปลง GAP) จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยว ชาวสวนจะตัดตามความสุกแก่ในแต่ละมิติ ทำให้ได้ทุเรียนคุณภาพดี เนื้อทุเรียนมีสีเหลือง ห้าง หนา เส้นใยน้อย ทหวานมัน

เปลือกผลบาง ผิวเปลือกสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้ม หนามถี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสำคัญของทุเรียนปราจีนบุรีที่โดนใจแม่ค้าและผู้บริโภคอย่างแรง ทำให้ขายผลผลิตได้ราคาดี จนผลิตไม่พอขายอีกต่างหาก

หลังจากทุเรียนปราจีนบุรีได้รับการโปรโมทให้เป็นสินค้า GI กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนส่งเสริมการผลิต ส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้คุณภาพ ชื่อเสียง “ทุเรียนปราจีนบุรี” ในฐานะสินค้า GI ทั้งในประเทศและส่งออก เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาสูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นในระยะยาว

ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับชาวสวนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงาน “งานวันเกษตรปราจีนบุรี” ในช่วงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ตลาดนัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าทั่วไป ชมการประกวดผลไม้คุณภาพนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน กระท้อน ส้มโอ มังคุด ขนุน และหน่อไม้ไผ่ตง กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรปราจีนบุรี การแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร การแสดงจากศิลปินพื้นบ้านมากมายตลอดงาน

#### **เรียนรู้เทคนิคการผลิตทุเรียนคุณภาพ ณ สวนทุเรียนมนัส ฮวดจิ่ง**

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้เปิด “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. เมืองปราจีนบุรี)” ณ สวนทุเรียนมนัส ฮวดจิ่ง จังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการปลูกดูแลจัดการสวนทุเรียนอย่างครบวงจรให้แก่เกษตรกรที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

#### **การรายงานผลเติบโตของต้นทุเรียนทางระบบไลน์**

สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ได้ส่งเสริมพัฒนาสวนแห่งนี้เป็นแปลงทุเรียนอัจฉริยะ โดยนำนวัตกรรม “เทคโนโลยีควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ” มาใช้ หากเผชิญภาวะอากาศร้อนหรือแห้งจนเกินไป ระบบให้น้ำจะพ่นละอองน้ำอัตโนมัติ ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-217-874 ได้ตลอดในวันและเวลาราชการ